

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

Gia đình FCPS quý mến,

Nhân viên FCPS đang gắng sức chuẩn bị cho việc học tập từ xa nhằm bảo đảm mọi học sinh, bao gồm cả các học sinh thuộc Chương trình Giáo dục Cá nhân và Kế hoạch 504, truy cập được các tài liệu và hoạt động học hành. Để hỗ trợ nhà trường cung cấp việc học từ xa tuân theo luật liên bang, Bộ Giáo dục Liên bang (USDOE) nhận biết rằng những tình huống khác thường có thể ảnh hưởng đến sự cung ứng công tác giáo dục đặc biệt cùng với các dịch vụ và hỗ trợ liên quan cho học sinh có khuyết tật. Giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên quan sẽ được thực hiện một cách thích hợp cho mỗi cá nhân học sinh qua các mô hình trên mạng internet hoặc qua điện thoại.

Từ ngày 30/3, FCPS sẽ bắt đầu việc huấn luyện về học tập từ xa cho mọi giáo viên, bao gồm cả những thầy cô giáo dục đặc biệt và các người cung cấp dịch vụ liên quan, nhằm tạo cơ hội cho họ hoạch định và chuẩn bị việc giảng dạy từ xa và tiếp nối với các học sinh. Các tài nguyên cho Tiếp tục Học tập đã được soạn cho các học sinh giáo dục đặc biệt thuộc các cấp mầm non tới lớp 12 và sẽ được đăng trên Blackboard cũng như trên mạng FCPS tại <https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update-academics-distance>.

Thêm vào đó, những phương thức đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật được soạn trong “Accommodations Toolbox” bao gồm các phương cách và tài liệu chỉ dẫn học sinh truy cập những hỗ trợ từ nhà. Điển hình là khả năng cho thêm giờ để làm bài tập, biến cải bài tập cho thích ứng với khả năng của học sinh, video với dòng chú thích hay ngôn ngữ ra dấu tay, bài đọc với âm thanh cùng là những dịch vụ trợ giúp phát âm và ngôn ngữ qua phương tiện hội họp trên video. Gia đình có thể xem video chỉ cách tìm đến các dữ liệu trong Accommodations Toolbox tại liên kết này: <https://youtu.be/RIHKjSWlgr8>. Xin cảm ơn Fairfax County Special Education Parent-Teacher Association (SEPTA) đã thực hiện video hữu ích này.

Một khi các giáo viên trở lại làm việc từ xa, nhà trường sẽ có thể bắt đầu dùng phương tiện hội họp từ xa và sẽ dùng ứng dụng Blackboard Collaborate Ultra để trao đổi việc giáo dục đặc biệt với phụ huynh. Các buổi họp liên quan đến giáo dục đặc biệt như các thủ tục duyệt xét, sự hội đủ điều kiện và các cuộc họp IEP sẽ được thực hiện qua ứng dụng hội họp từ xa này. Quản lý của các ca giáo dục đặc biệt sẽ đặt ra những phương thức cung cấp dịch vụ đến mỗi học sinh.

Các ban lãnh đạo liên bang, tiểu bang và địa phương đã nhận ra rằng trong giai đoạn quốc gia khẩn cấp này trường sở có thể sẽ không cung cấp được mọi dịch vụ như bình thường bởi vì quan tâm về an ninh sức khỏe. Các giáo viên nhà nghề của chúng ta đang điều chỉnh, thích ứng và học hỏi mọi điều cần thiết để kiến tạo kinh nghiệm học tập lợi ích cho học sinh. Chúng tôi cũng đã và đang nghe thắc mắc từ quý gia đình và những cộng tác trong ngành giáo dục đặc biệt. Trong khi không có tất cả các câu trả lời tại thời điểm này, chúng tôi đang ra công trả lời và đăng các thắc mắc thường gặp trong những tuần tới. Trải suốt khu học chính và trong mọi cộng đồng, chúng ta đang bị thử thách như chưa hề tưởng tượng được vài tuần trước đây.

Nhà trường và các thầy cô sẽ liên lạc với gia đình và học sinh trong những ngày tới, khi mà chúng ta tiến hành sứ mệnh Học tập Từ Xa này.

Trân trọng,
Phó Tổng Giám đốc Teresa Johnson
Dịch vụ Đặc biệt, Hệ Trường Công Quận Fairfax